

'พญาเสือ'รวบแก๊งค้าไม้พะยุง

พบจนท.รัฐเอี่ยวขบวนการ/แอบนำของกลางส่งขายนายทุน



จันทบุรี ● ชุดเฉพาะกิจพญาเสือแฝงตัวบุกจับเครือข่ายไม้พะยุงล็อตใหญ่ พบมีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 บ้านคลองแดงร่วมขบวนการด้วย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ฐานปฏิบัติการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 คลองแดง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมลิตอักษร ที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือแฝงตัวเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วย และเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางคนที่มีพฤติกรรมแอบลักลอบขนไม้พะยุงที่ตรวจยึดมาเป็นของกลาง แต่ไม่ได้ลงบัญชีตรวจยึดไปขายให้นายทุน

โดยมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าจับตา จนกระทั่งช่วงเวลา 22.00 น. วันที่ 6 ม.ค. ได้มีการซื้อขายไม้พะยุงกัน โดยเสนอราคาซื้อไม้พะยุงจำนวน 5 ท่อน เป็นเงิน 130,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม และสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการได้จำนวน 8 คน เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 5 คน และชาวบ้าน 3 คน ผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีไปได้ 7 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 2 คน และชาวบ้าน 5 คน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดรถกระบะอีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน บว 743 จันทบุรี ของนายเอ็ม ที่กำลังขนไม้พะยุงขึ้นรถจำนวน 4 ท่อน

ขนาดยาว 2 เมตร เลื่อยเครื่องไฮดรอลิค จำนวน 1 ตัว อาวูทป็นลูกของของทางราชการ ปืนขนาด 11 มม. พร้อมกระสุน 11 นัด ชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รถกระบะโตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน ขข 8043 ระยอง ของนายทัศนัย เจริญศิริ ได้อีก 1 คัน

นอกจากนี้ยังพบไม้ของกลางนำมาแปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ อีกจำนวนหนึ่งด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาทำการสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อเตรียมขยายผลตามจับผู้ต้องหาที่เหลือหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ให้การยอมรับว่า ได้นำไม้พะยุงที่ตรวจยึดมาได้ แต่ไม่ได้ลงบัญชีตรวจยึดไปขายให้นายทุนจริง โดยได้ร่วมกับชาวบ้านที่ถูกจับกุม เงินที่ได้ก็จะนำมาแบ่งกัน ซึ่งได้ทำเช่นนี้มาแล้ว 2-3 ครั้ง ก่อนที่จะมาถูกจับกุมได้ในที่สุด

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด ว่ามีไม้ของกลางซุกซ่อนไว้อีกหรือไม่ ก่อนที่จะประสานไปยังหน่วยทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแก่งหางแมวในพื้นที่ร่วมตรวจสอบและเร่งติดตามตัวคนร้ายที่หลบหนีและนายทุนที่รับซื้อไม้พะยุงต่อไป.